

สื่อ	ประเด็นข่าว
thairath.co.th kapook.com ch3thailand.com khaosod.co.th	<p>นายริชชี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดจากความผิดพลาดของคนทำบัญชีซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น คนรับกรรมคือบุคลากรที่เพิ่งบรรจุเป็นข้าราชการ แม้การเรียกเงินเดือนเฉลี่ย 5 ปี 25,000 บาท ดูไม่มากแต่สะท้อนถึงการบริหารจัดการระบบ จึงอยากให้ผู้บริหาร สธ. จัดการเรื่องนี้</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กำลังตรวจสอบสาเหตุ ได้กำชับให้ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้ว</p> <p>นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า สป.สธ.ตรวจสอบพบการคำนวณตัวเลขเงินเดือนผิดตั้งแต่พื้นที่ จึงได้มอบให้พื้นที่ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งกลุ่มนี้เดิมเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ได้ปรับและบรรจุเป็นข้าราชการก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 2555 ซึ่งหลังจากบรรจุ ก.พ.มีมาตรการและกำหนดเงินเดือนใหม่ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2557 ซึ่งมีวิธีคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นไปได้ที่จะมีการคำนวณผิดตั้งแต่ต้นทาง แต่ในส่วนของความผิดพลาดก็ต้องหาผู้รับผิดชอบด้วย ขณะนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ. แต่ละพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ ในส่วนของการเรียกเงินเดือน สธ.จะทำหนังสือเพื่อขอ ก.การคลังผ่อนชำระ โดยขอยืดเวลาออกไปและลดจำนวนการจ่ายรายเดือนลง</p>
เดลินิวส์	<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีสัปดาห์ที่ผ่านมาฆ่าตัวตายเกิดขึ้นมาก ว่า เร็ว ๆ นี้จะมีการหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบของ ก.ศึกษาธิการ เพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพการคัดกรองความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย พัฒนาผู้ให้ความดูแลช่วยเหลือ และภาวะที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายให้มากและเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ ต้องขอให้คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดสังเกตุสัญญาณเตือน ตามหลักการ 3 ส. คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง หรือสามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอดเวลา และอยากขอความร่วมมือสื่อมวลชนเพิ่มความระมัดระวังในการเสนอข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย หลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูล รูปภาพ เกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานที่ วิธีการ อุปกรณ์ที่ใช้ทำร้ายตนเอง</p>
แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับตำรวจทั่วประเทศ เพื่อดูแลการจราจรและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-16 เม.ย. 2562 โดยเน้นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ขับขี่เมาแล้วขับเด็ดขาด และบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กรณีเมาแล้วขับที่มีแอลกอฮอล์เกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ศาลจะสั่งใช้กักขังคุมประพฤติหรือ EM ควบคุมด้วย ส่วนพื้นที่จัดงานสงกรานต์ ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี ก.มหาดไทย ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ควบคุมกวดขัน ส่วนกลุ่มที่นั่งท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานต์ เจ้าพนักงานจะอนุโลมให้เหมือนปีที่ผ่านๆ มา แต่ต้องอยู่ในความเหมาะสม ไม่ให้เกิดอันตราย โดยจะมีจุดตรวจ จุดสกัดเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด</p>
มติชน	<p>วันการไต่สวนโลก</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สุชัช ภาณุจัน พินาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงาน "วันการไต่สวนโลก ประเทศไทย 2562" พร้อมเสวนาให้ความรู้ ที่สวนลุมพินี ปทุมวัน กทม.</p>
ไทยโพสต์	<p>ลงนามพัฒนาการทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>-เสนอภาพข่าว กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลักดันด้านการทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทยแลนด์	<p>ดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า กสทช. ร่วมกับ ออย. สคบ. ก.ดิจิทัลฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือการกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อลดปัญหาการโฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค โดยประสานความร่วมมือบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย แลกเปลี่ยนข้อมูล ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ผู้บริโภค และป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคต้องตกเป็นเหยื่อ</p>
เดลินิวส์	<p>ปัญหาทุพโภชนาการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดี รพ.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระดับประชาคมอาเซียน ว่า ปี 2562 นี้ กรมอนามัย</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการตามเจตนารมณ์ของอาเซียน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระดับประชาคมอาเซียน เพื่อป้องกันผลเสียของภาวะเตี้ย อ้วน ผอม และภาวะน้ำหนักเกิน รวมทั้งมุ่งลดปัญหาโภชนาการในทุกกลุ่มวัยทุกรูปแบบ</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ประกอบด้วย นักโภชนาการ และบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก 10 ประเทศอาเซียน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการ และส่งเสริมโภชนาการที่ดีเพื่ออาหารสุขภาพ พร้อมทั้งศึกษาดูงานพื้นที่ที่มีผลงานด้านโภชนาการโดดเด่นในประเทศไทย</p>
ไทยรัฐ	<p>ยุติปัญหาเอชดี</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า โครงการเอชดีแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ คกก.แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอชดี ได้ตั้งเป้าหมายลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิต และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ เพื่อยุติปัญหาเอชดีให้ได้ภายในปี 2573 โดยกำหนดมาตรการหลัก คือ 1.มาตรการในเชิงการ ปกป้องคุ้มครองสิทธิ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอชดี พัฒนาและจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบาย กฎหมายระเบียบ และกลยุทธ์เพื่อจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกรูปแบบ 2.มาตรการสร้างความเข้าใจเรื่อง การตีตราและการเลือกปฏิบัติในทุกระดับของสังคม โดยพัฒนานวัตกรรม E-learning เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างความ เข้าใจเรื่องการตีตราและลดการเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ บูรณาการไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการของรพ. ส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอชดีในสถานที่ ทำงาน</p>
ข่าวสด	<p>งานบุญปลอดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวในงานเสวนา “ถอดรหัสสงกรานต์ งดขายสุรา 13 เมษา ลดอุบัติเหตุ” ว่า โดยหลักการ การดื่มเหล้าในวัดเป็นสิ่งไม่เหมาะสมอยู่แล้ว วัดควรเป็นเขตปลอด เหล้า เจ้าอาวาสต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการดื่มในวัด แต่บางวัดมีกรรมการวัดดูแล ดังนั้น กรรมการวัดหรือชุมชนต้อง ช่วยกันทำมาตรการนี้ และเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย</p>
มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว	<p>รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2561</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.กิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2561</p>
เดลินิวส์	<p>ความเชื่อดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สจ.พัทลุง กล่าวถึงกรณีมีน้ำตกลงมาจากต้นสะตอ หน้าบ้านของนายอรุณ-นางนิภา หนุรอด หมู่ 10 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง และชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำภาชนะไปรองรับน้ำมา ดื่มรักษาโรคต่าง ๆ ว่า สจ.พัทลุงได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งไปตรวจแต่ยังไม่ได้ผล แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบแมลง ฉีดพ่นน้ำมาบ้างแล้ว ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นอันตรายหรือไม่ ต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ก่อน</p>
ไทยรัฐ	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สจ.ชัยนาท เผยว่า สธ.กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมี.ค.ของทุกปี เป็น วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ในรอบ 10 ปี พบว่าเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึงปีละ 904 คน หรือวันละ 2.5 คน ช่วงปิด เทอมภาคฤดูร้อนมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุดทุกปี ครั้งหนึ่งของเหตุการณ์พบว่าเป็นการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำมากที่สุด คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ สธ.ได้ให้ทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564 หรือจำนวนการเสียชีวิตต้องไม่เกิน 360 คน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch